

(ร่าง)

สรุปสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
ใช้สำหรับประกอบการประชุมการรับฟังสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดทำยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2566-2570 วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom

การวิเคราะห์ปัญหาความต้องการด้านการพัฒนาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มาจากข้อมูลหลายส่วนได้แก่ การจัดทำเวทีประชาคมโดยองค์กรภาคประชาสังคม ข้อมูลจากการสำรวจของชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กอ.รมน.ภาค 4 สน.(ชป.กร.) จำนวน 290 ตำบล และข้อมูลจากการทำเวทีประชาคมในพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก จำนวน 40 พื้นที่ รวมทั้งการตรวจสอบข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดกลุ่มสถานการณ์ปัญหาและความต้องการ ได้ใช้นิยามนิยามในการจัดกลุ่มปัญหาและความต้องการตามแนวทางของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ หมายถึงสถานการณ์ปัญหาและความต้องการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เช่น เกษตร อุตสาหกรรม การค้าชายแดน การท่องเที่ยว การพัฒนาเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน (รายได้และหนี้สินเฉลี่ยต่อ ครัวเรือน) เป็นต้น

ด้านสังคมและความมั่นคง หมายถึงสถานการณ์ปัญหาและความต้องการที่เกี่ยวข้องทางด้านสังคมและความมั่นคงของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เช่น ประชากร แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ปัญหาการว่างงาน ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มั่นคง หมายถึงสถานการณ์ปัญหาและความต้องการที่เกี่ยวข้องทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ เช่น ป่าไม้ ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน แหล่งน้ำ ขยะ มลพิษ สถานการณ์ภัยพิบัติ เป็นต้น

ประเด็นปัญหา สถานการณ์ปัญหา และความต้องการหรือแนวทางการแก้ไข สามารถสรุปได้ดังนี้

ประเด็นปัญหา	สถานการณ์ปัญหา	ความต้องการ/แนวทางการแก้ไข
ด้านเศรษฐกิจ	1)ภาคผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ 2) รายได้จากการท่องเที่ยวลดลงสืบเนื่อง จากขาดความเชื่อมั่นในด้านความ ปลอดภัยในพื้นที่	1)ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น ทั้งการปลูกพืช ชนิดอื่น ๆ ควบคู่กับพืชหลัก

ประเด็นปัญหา	สถานการณ์ปัญหา	ความต้องการ/แนวทางแก้ไข
	<p>3) ประชาชนขาดกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน</p> <p>4) โครงสร้างพื้นฐานไม่ได้มาตรฐาน เช่น กระแสไฟฟ้าไม่ทั่วถึง เส้นทางคมนาคมบางส่วนไม่สะดวกต่อการขนย้ายพืชผลทางการเกษตร หลายพื้นที่ยังเป็นถนนลูกรัง</p> <p>5) ต้นทุนการผลิตสูงทุกสาขาของการผลิต ทั้งภาคเกษตรกรรม ประมง</p> <p>6) ปัญหาสินค้าด้านการเกษตรและสินค้าประเภทอาหารทะเลไม่เพียงพอในการจำหน่ายและบริโภคในช่วงฤดูมรสุม</p> <p>7) ปัญหารายได้ต่ำและไม่มั่นคงจากการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและ ประมง</p> <p>8) ขาดการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ทำให้ไม่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว</p>	<p>2) สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวรู้สึกถึง ความปลอดภัยและเพิ่มมาตรการรักษา ความปลอดภัย</p> <p>3) สำรองประชาชนที่ไม่ทำกินและจัดสรรที่ดินที่พอเพียงแก่ความมั่นคงในการดำรงชีวิต</p> <p>4) พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรกรรมโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย</p> <p>5) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เพื่อลดต้นทุนการผลิต</p> <p>6) พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ให้มีความสามารถแข่งขันได้ ให้เข้าถึงแหล่งทุน และสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ</p> <p>7) ส่งเสริมและขยายพื้นที่ทำการเกษตรและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว และ เป็นการเพิ่มรายได้</p> <p>8) ส่งเสริมอาชีพที่ลดความเสี่ยงจากช่วงฤดูมรสุมที่ไม่สามารถจับสัตว์น้ำได้</p> <p>9) สนับสนุนการทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ครัวเรือนและเพิ่มฐานการผลิต เพื่อส่งเสริม ความมั่นคงทางด้านรายได้</p> <p>10) ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบไฟส่องสว่าง ตลอดจนถนนที่สะดวกต่อกาขนส่งผลผลิตทางการเกษตร</p>

ประเด็นปัญหา	สถานการณ์ปัญหา	ความต้องการ/แนวทางแก้ไข
	<p>9)ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขาดเงินทุน</p> <p>10)แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคไม่ได้รับ การพัฒนา</p>	<p>11)สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนในด้านความปลอดภัย และมีมาตรการสิทธิพิเศษเพื่อจูงใจในการลงทุน เช่น มาตรการด้านภาษี</p>
<p>ด้านสังคมและ ความมั่นคง</p>	<p>1)ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน เช่น ความไม่สงบในพื้นที่ การ เกิดคดีอาชญากรรม/ยาเสพติด</p> <p>2)ปัญหาระบบโครงสร้างพื้นฐานขาด ประสิทธิภาพ เช่น ถนนชำรุด ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ</p> <p>3)ปัญหาหลักลอยค้ายาเสพติด</p> <p>4)ระดับคุณภาพทางการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน สืบเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษามีไม่เพียงพอ</p> <p>5)กลุ่มเยาวชนมีพฤติกรรมล่อแหลมและ สุ่มเสี่ยงที่จะติดยาเสพติดหรือถูกชักจูง ไปในทางเสื่อมเสีย</p> <p>6)ผลกระทบจากปัญหาจากความไม่สงบ ในพื้นที่ นำไปสู่ความมั่นคงในชีวิต เช่น ขาดเสาหลักใน</p>	<p>1)ติดตั้งกล้อง CCTV ตามจุดต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น สถานที่แหล่งท่องเที่ยว ตลาด หรือสถานที่มีคนพลุกพล่าน และพื้นที่เสี่ยง</p> <p>2)สร้างจิตสำนึกคนในพื้นที่ช่วย ดูแลรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว</p> <p>3) เพิ่มมาตรการการปราบปรามยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ องค์กรชุมชนทุกระดับ</p> <p>4)พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟส่องสว่าง ถนน เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตและการทำมาหากิน</p> <p>5)พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันให้ ความปลอดภัยแก่คนในชุมชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก หรือเยาวชน โดยสร้างชุมชนเข้มแข็ง</p>

ประเด็นปัญหา	สถานการณ์ปัญหา	ความต้องการ/แนวทางแก้ไข
	<p>การสร้างรายได้และความมั่นคงในชีวิต ครอบครัวมีปัญหา ไม่มีงานทำ</p> <p>7)โครงสร้างประชากรที่นำไปสู่ขาดกำลังแรงงานเนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุมีเพิ่มมากขึ้น</p> <p>8) การบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ สถานพยาบาลมีน้อย ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข อัตราการเสียชีวิตของหญิงตั้งครรภ์และทารกมีเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากขาดการดูแล และความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย</p> <p>9)ปัญหาด้านสถาบันครอบครัวมีอัตราการหย่าร้างสูงทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กในครอบครัวหย่าร้าง นำไปสู่ปัญหาอื่น</p>	<p>6) สนับสนุนเครื่องมือที่ทันสมัยเพียงพอในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เผื่อระวางการแพร่ ระบาดยาเสพติดและอาชญากรรมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>7)สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ความปลอดภัยในทุกระดับ (ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด)</p> <p>8)สร้างอาชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ โดยให้การช่วยเหลืออย่างรอบด้าน (wholistic) สร้างความมั่นคงให้หน่วยครอบครัว</p> <p>9)เพิ่มสวัสดิการและแรงจูงใจบุคลากรในพื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้มีโอกาสศึกษาทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุขมากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว</p> <p>10)พัฒนาและขยายสถานที่บริการด้านสาธารณสุข ให้เพียงพอต่อความต้องการและมีคุณภาพ</p> <p>7)ให้ความรู้แก่สตรีมีครรภ์เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของการเสียชีวิตของแม่และเด็กในหลากหลายรูปแบบ โดยเพิ่มอาศัยแนวคิด internet of thing เช่น การพัฒนา application ทางด้านสาธารณสุข</p> <p>9)ยกระดับคุณภาพการศึกษาในทุกมิติ (นักเรียน ครู ผู้บริหาร และการจัดการ) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และวัฒนธรรม</p>

ประเด็นปัญหา	สถานการณ์ปัญหา	ความต้องการ/แนวทางแก้ไข
		<p>10)เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สถาบันครอบครัวด้วยรูปแบบต่าง ๆ สร้าง ความสัมพันธ์สร้างความสามัคคีกันในครอบครัว</p> <p>11)พัฒนาคนรุ่นใหม่ เช่น บัณฑิตจบใหม่ บัณฑิตตกงานให้หันมาทำการเกษตรในพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ พัฒนาเป็น smart farmer</p>
<p>ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1)การบุกรุกพื้นที่ป่า ลักลอบตัดไม้ การบุกรุกพื้นที่สาธารณะเพื่อใช้ที่ดินทำการเกษตร และการถือครองสิทธิ์</p> <p>2)ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ ส่งผลให้ระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งในพื้นที่รอบอ่าวปัตตานี ถูกทำลาย สูญเสียพื้นที่ป่าชายเลนและมีผลกระทบต่อประมงพื้นบ้าน</p> <p>3)ประมงชายฝั่งได้รับผลกระทบระยะยาว IUU-fishing</p> <p>4)ประสบปัญหาหมอกพิษทางอากาศ ควีน ฝุ่น ละอองจากประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>5)ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งเกิดจากคลื่น ทะเล</p> <p>6)ขาดการจัดการขยะที่ดี ทั้งระดับครัวเรือนไปจนถึงโรงงาน</p>	<p>1)ป้องกัน ปรามปราม การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ และฟื้นฟู รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้แก่คนในพื้นที่ รวมทั้งถึงภาคเอกชน นักธุรกิจที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่</p> <p>2) การจัดทำแนวป่าให้ชัดเจน และครอบคลุมในทุกพื้นที่</p> <p>3)ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้กับประชาชน ให้คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดจากการบุกรุกป่า บุกกรุกพื้นที่สาธารณะ ควบคุมมาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>4)ใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อปรามปรามผู้บุกรุกทำลายป่าและที่สาธารณะ</p> <p>5)ป้องกันพื้นที่ป่าที่มีอยู่ และทั้งฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมาสมบูรณ์ตาม สภาพธรรมชาติ</p> <p>6)นำพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้อีกมา จัดสรรที่ทำกินอย่างถูกต้อง และการออกเอกสารสิทธิ์ โดยการตรวจสอบอย่างถูกต้อง</p> <p>7)สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ห้ามล่าสัตว์ป่า และ ลักลอบตัดไม้ โดยชาวบ้านในพื้นที่เป็น ผู้ดูแลป่าไม้หาแนวทางแก้ไขฟื้นฟูร่วมกัน</p>

ประเด็นปัญหา	สถานการณ์ปัญหา	ความต้องการ/แนวทางแก้ไข
	<p>ต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ รวมถึงการบริหารจัดการในการกำจัดขยะไม่เพียงพอและเป็นระบบจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง</p> <p style="color: red; font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(-45deg); position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%);">Draft</p>	<p>8) จัดระเบียบการทำประมงให้ถูกกฎหมาย จัดทำเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ใช้มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคมเพื่อรณรงค์ชาวประมงหันมาใช้เครื่องมือจับปลาที่ไม่ทำลายทรัพยากร ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ป่าชายเลน</p> <p>9) มีการศึกษาผลกระทบ IUU-fishing ต่อประมงชายฝั่ง ให้มีคณะกรรมการหรือกลุ่มบุคคลให้ความรู้ความเข้าใจและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างจริงจัง</p> <p>10) ป้องกัน แก้ไขและบรรเทาปัญหาหมอกควันข้ามแดนโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น ควบคุมแหล่งที่เกิดไฟป่า หรือไฟบนพื้นดินเพื่อไม่เติมปัญหา พัฒนาระบบประเมินสถานการณ์และการแจ้งเตือนล่วงหน้าการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคโนโลยี</p> <p>11) มีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การเยียวยาด้านการเงินจากการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ มาตรการด้านสุขภาพ หรือมาตรการด้านอาชีพสำรอง เป็นต้น</p> <p>12) การจัดการขยะนำเสียบจากโรงงาน สถานประกอบการโดยใช้มาตรการทางกฎหมายควบคู่กับการควบคุมทางสังคม</p>

จากข้อมูลข้างต้น ท่านมีข้อเสนอเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสำคัญ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ อะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง และท่านมีข้อเสนอต่อความต้องการ หรือกแนวทางแก้ไขปัญหา
เพิ่มเติมอะไร หรือไม่ ถ้ามีโปรดระบุ ในตารางข้างล่าง

ประเด็นปัญหา	สถานการณ์ปัญหา	ความต้องการ/แนวทางแก้ไข
เศรษฐกิจ		
สังคม		
ทรัพยากรธรรมชาติ		